

## Trường Tiểu học Giang Biên chung tay góp sức miền Bắc vượt qua bão lũ

Vào tiết chào cờ thứ Hai đầu tuần, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, toàn thể học sinh trường Tiểu học Giang Biên đã cùng nhau tham gia buổi lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 Yagi. Buổi lễ không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái – truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.



Trong ánh mắt trong veo của các em học sinh, không khí xúc động lan tỏa khi thầy hiệu trưởng chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện về những gia đình mất nhà cửa, trường học bị tàn phá sau cơn bão. Mặc dù các em còn nhỏ, nhưng mỗi lời kêu gọi đã thấm vào lòng, khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương. Mỗi em một chút – một quyển vở, một cây bút, hay thậm chí là tiền tiết kiệm từ việc không mua quà vặt – tất cả đều chung tay, góp sức hướng về miền Bắc thân yêu. Hình ảnh các em nhỏ nối tiếp nhau lên góp từng đồng tiền nhỏ bé nhưng đầy tình thương đã khiến không ít thầy cô xúc động. Những đôi tay non nớt nhưng trái tim tràn đầy tình cảm đã cho thấy rằng, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình người vẫn luôn gắn kết. Từ những hành động nhỏ nhoi ấy, một thông điệp lớn lao được lan tỏa: học sinh trường Giang Biên luôn sẵn lòng giúp đỡ, sẻ chia với những ai đang gặp khó khăn. Không chỉ là những phần đóng góp về vật chất, buổi lễ còn

là một khoảnh khắc để các em học sinh hiểu thêm về sự mất mát, khó khăn mà đồng bào miền Trung đang trải qua. Nhiều em đã giơ tay phát biểu, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các bạn đồng trang lứa đang phải chịu đựng hậu quả từ cơn bão. Một số em còn hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp này đến gia đình và bạn bè, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. sẽ chia với những ai đang gặp khó khăn.





Buổi phát động không chỉ là một hoạt động từ thiện mà còn là bài học về lòng nhân ái, về cách sống biết yêu thương, chia sẻ. Các em học sinh đã học được rằng, cho đi không chỉ làm giàu thêm vật chất, mà còn làm phong phú hơn tâm hồn. Và trong giây phút ấy, trường Tiểu học Giang Biên thực sự trở thành một ngôi nhà chung, nơi tình yêu thương được ươm mầm, lan tỏa mãi mãi. Những tấm lòng bé nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa đã cùng nhau góp phần thắp sáng niềm hy vọng, giúp đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn.